



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>จากการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ให้ความสำคัญและเร่งการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งด้านการคมนาคม การขนส่ง ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ รวมทั้งด้านสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาอีกครั้งหลังจากหยุดนิ่งการพัฒนามาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสและกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน อาทิ การจัดสรรที่ดินทำกินและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ใน ๖๑ จังหวัด จำนวนกว่า ๔๗,๐๐๐ ราย พื้นที่ประมาณ ๔ แสนไร่ การพัฒนา Smart Farmer มากกว่า ๑ ล้านราย การช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหา เช่น ช่วยเหลือชาวนา ๓.๖ ล้านครัวเรือน วงเงินราว ๔ หมื่นล้านบาท และชาวสวนยาง ๒.๒ ล้านครัวเรือน วงเงินราว ๓ หมื่นล้านบาท เป็นต้น การระบายข้าวจากโครงการรับจำนำข้าว กว่า ๑๗ ล้านตัน ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวปรับเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนการอำนวยความสะดวก ขจัดวาทกรรม “คูกมีไว้ชิงคนจน” โดยได้มีการตั้งกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงบริการด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ เงินค่าใช้จ่ายในการปล่อยตัวชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าฤชาธรรมเนียมในทุกประเภทคดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ได้รับความเป็นธรรม จำนวนประมาณ ๙,๐๐๐ ราย ทั่วประเทศ</p>	ทุกสำนัก/ กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๒	<p>การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>รัฐบาลได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดำเนินการผ่านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มฐานราก ได้แก่ การให้สวัสดิการต่าง ๆ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า ๑๔ ล้านราย การเปิดโครงการร้านธงฟ้าที่มีร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมถึง ๖๐,๐๐๐ ร้าน รวมถึงการใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิน ประชากรมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ร้าน มาตรการสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านและ ซ่อมแซมบ้าน สินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้กว่า ๕๔๐,๐๐๐ ราย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) ครอบคลุม ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้าน และชุมชน รวม ๙๒,๐๐๐ โครงการ การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า ๘๐,๐๐๐ กองทุน เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการออม รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคง กินดีอยู่ดี และมีความสุขมากยิ่งขึ้น แม้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะเริ่มปรับขึ้นไม่มากนัก และมียอดคงค้างสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมีสัดส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔ ของสินเชื่อรวมจากรณาคารพาณิชย์ทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่าเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน และเป็นการเพิ่มสินทรัพย์ให้กับประชาชน</p> <p>การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ได้ยกระดับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มอัตราเหมาจ่ายรายหัว เป็น ๓,๖๐๐ บาทต่อคน พัฒนาระบบ UCEP สายด่วน ๑๖๖๙ ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิรักษาทุกที่ ฟรี ๗๒ ชั่วโมง” ให้ความสำคัญกับการแพทย์ระดับปฐมภูมิ อาทิ ทีมหมอครอบครัว ที่เน้นการป้องกันและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด นักบริบาลชุมชน เพื่อเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการชะงักของคนในครอบครัว เป็นต้น</p> <p>สำหรับมาตรการช่วยเหลือระยะยาว รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผ่านการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่กว่า ๔,๖๐๐ แปลงบนพื้นที่ ๕.๔ ล้านไร่ การใช้ Agri-Map เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการวางแผนตลาดนำการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชนผ่านการดำเนินโครงการสินค้า OTOP และส่งเสริมสินค้า GI ที่สามารถขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ด้วยการสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและนำผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่การจำหน่ายบนเครื่องบิน ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๙๘,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สนับสนุนการทำบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมให้มีธนาคารชุมชน หรือ สถาบันการเงินประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็นแหล่งทุนท้องถิ่น ตัดวงจรหนี้นอกระบบ ขจัดปัญหาการเข้าถึงไม่ถึงธนาคารพาณิชย์ รวมทั้ง ผลักดัน พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ฯ เพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกรังแกหรือถูกเอาเปรียบจากนายทุนผู้มีอิทธิพล อีกทั้งได้มีการพัฒนาให้เกิดการกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้และ</p>	ทุกสำนัก/ กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและ EEC ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs สนใจจัดตั้งธุรกิจ มากกว่า ๓,๐๐๐ ราย มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI วงเงินเกือบ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ทำให้เกิดสร้างงาน สร้างอาชีพกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ประชาชนไม่ละถิ่นฐานบ้านเกิดคงความเป็นครัวเรือนไทย ผู้สูงอายุ ลูกหลาน ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีครอบครัวที่อบอุ่น ไม่เกิดปัญหาสังคม รวมทั้งได้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ และมุ่งเน้นให้เกิด การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน</p>	

งานการประชุม
ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรม